

# Hướng tới phát triển ngành thương mại văn minh, hiện đại



Siêu thị điện máy Trần Anh thu hút người tiêu dùng.

Những năm qua, thương mại của tỉnh đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa, làm cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Sự tăng trưởng của ngành thương mại còn là động lực cho sự phát triển kinh tế, tác động tích cực đối với phân công lao động xã hội. Để phát huy tốt hơn nữa lĩnh vực này, Sở Công Thương đã xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển thương mại đến năm 2025, tầm nhìn tới năm 2035, trong đó đưa ra nhiều giải pháp đổi hướng tới phát triển ngành thương mại văn minh, hiện đại.

Theo đánh giá mới nhất của Sở Công Thương, từ năm 2011 - 2016 giá trị tăng thêm ngành thương mại tăng bình quân 6,64%/năm, thấp hơn tốc độ tăng của GRDP chung cả tỉnh và ngành dịch vụ. So sánh với các nước trong những năm qua cho thấy cả về tốc độ tăng và tỷ lệ đóng góp vào ngành dịch vụ cũng như GRDP chung của tỉnh đều thấp hơn so với mức đóng góp của ngành trên phạm vi cả nước. Điều đó cho thấy vai trò của thương mại trong tỉnh vẫn chưa phát huy được hiệu quả cao nhất. Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.000 doanh nghiệp thương mại, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ. Tuy nhiên, những năm gần



Nhiều cửa hàng, showroom kinh doanh ô tô đi kèm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa phát triển mạnh ở Thái Bình trong ba năm gần đây.

đây số lượng các doanh nghiệp bán lẻ tăng lên nhanh chóng, bình quân 9,74%/năm. Sự phát triển của các doanh nghiệp bán lẻ phần nào khẳng định thị trường bán lẻ của tỉnh đã có sự chuyển biến và hứa hẹn nhiều tiềm năng trong tương lai. Về hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, toàn tỉnh hiện có 221 chợ, gồm 4 chợ hạng I, 38 chợ hạng II, 179 chợ hạng III, trong đó 22 chợ tập trung trên địa bàn thành thị, còn lại tập trung chủ yếu ở địa bàn nông thôn. Xét về tổng thể, cơ sở vật chất của mạng lưới chợ còn sơ sài, chưa tương xứng với vị trí và vai trò của chợ, chưa đáp ứng được nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa của nhân dân. Hiện tại chỉ có 22 chợ được xây dựng

phải có chuyển biến hơn về cơ cấu kinh tế, tăng cường quan hệ thị trường và tạo lập các mối quan hệ, liên kết sản xuất với các vùng, các tỉnh khác. Bởi trên thực tế, sự liên kết giữa Thái Bình với các tỉnh, thành phố trong vùng còn nhiều hạn chế như còn mang tính tự phát, sự liên kết giữa các doanh nghiệp tham gia hệ thống phân phối còn lỏng lẻo, kém hiệu quả. Ngoài ra, vấn đề cần được quan tâm là tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm tạo lập môi trường kinh doanh cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp thương mại và thực thi các chính sách phát triển ngành phù hợp. Các khâu trong mạng lưới phân phối cần được hoàn thiện hơn nữa từ năng lực của doanh nghiệp thương mại đến kết cấu hạ tầng ngành thương mại. Sự kết nối giữa doanh nghiệp thương mại, người sản xuất, các nhà khoa học và nhà quản lý cần được tạo dựng và duy trì phát triển nhằm tạo ra được sản phẩm có sản lượng cao, chất lượng tốt đưa đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Công trong hơn đó là nguồn vốn ngân sách dành cho phát triển thương mại còn hạn chế nên mới chủ yếu tập trung vào hoạt động xúc tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực hoặc hỗ trợ một phần trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng, do đó rất cần huy động xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực này.

Trước thực trạng và những vấn đề đặt ra như trên, thời gian tới Sở Công Thương sẽ tập trung chỉ đạo phát triển ngành thương mại theo hướng xuất nhập khẩu hàng hóa, tổ chức lưu thông theo từng ngành hàng, phát triển các dịch vụ phụ trợ và tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại. Tiếp tục phát triển thương mại điện tử, đáp ứng yêu cầu của các giao dịch thương mại quy mô lớn, tần suất cao, phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Phấn đấu giá trị tăng thêm ngành thương mại giai đoạn 2017 - 2020 bình quân tăng 8 - 9%/năm và trên 9% giai đoạn 2021 - 2025.

**THU THỦY**

# Đón tết cùng công nhân lao động

Ba năm nay, mỗi dịp tết đến, xuân về, người lao động tại các khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong tỉnh lại quây quần cùng nhau đón "Tết sum vầy". Những phần quà từ công đoàn các cấp và doanh nghiệp được trao tận tay người lao động như mang mùa xuân ấm áp đến với mọi người.



Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh trao quà tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

kiện sinh hoạt tối thiểu. Khảo sát tại các doanh nghiệp trong tỉnh cho thấy toàn tỉnh còn 4.836 người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để mang niềm vui đến cho người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực vượt bậc, huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay góp sức. Năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà ở nhiều cấp và đã trao 4.600 suất quà với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ xóa nhà dột nát cho 45 công nhân có hoàn cảnh khó khăn; triển khai chương trình phúc lợi xã hội bán lưu văn giá ưu đãi cho đoàn viên. Tại công đoàn các ngành, huyện, thành phố; Công đoàn các khu công nghiệp đã tổ chức tết sum vầy cho công nhân lao động; 20 doanh nghiệp tổ chức vui tết cho công nhân bằng nhiều hình thức tốt đẹp giao lưu văn nghệ, trợ cấp cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Bùi Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Triển khai các hoạt động chăm lo đời sống cho



Trao quà tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

người lao động trong dịp tết Mậu Tuất, ngay từ tháng 10/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành khảo sát công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ, tặng quà. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, dịp tết Mậu Tuất năm 2018 đã cấp kinh phí trên 880 triệu đồng để hỗ trợ cho hơn 4.400 lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 200.000 đồng. Riêng chương trình tết sum vầy năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích từ nguồn ngân sách công đoàn tỉnh trao 200 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng và 1 gói quà

trị giá 160.000 đồng với mong muốn sẽ mang đến niềm vui trong mỗi gia đình công nhân lao động khi tết đến, xuân về. Tết cổ truyền Mậu Tuất năm 2018 đang đến gần, những phần quà thiết thực từ các cấp công đoàn sẽ giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón tết vui vẻ, tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc bên gia đình. Đó cũng là động lực để ngay từ đầu năm mới, khích lệ người lao động làm việc hiệu quả, chất lượng, qua đó gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

**NGUYỄN CƯỜNG**

# Vũ Thư Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự

Nằm giữa hai thành phố lớn là Thái Bình và Nam Định, địa bàn huyện Vũ Thư tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Những ngày này, huyện đã và đang triển khai quyết liệt công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho nhân dân đón xuân Mậu Tuất.

Với đặc điểm có nhiều hộ kinh doanh, tuyến đường 463 đoạn qua địa bàn thôn lại "thắt cổ chai", thôn Thái, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) thường xuyên là điểm nóng về tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT), nhất là dịp tết Nguyên Đán. Ông Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Công an xã Nguyễn Xá cho biết: Cùng với công tác bảo đảm trật tự ATGT, trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất, Nguyễn Xá tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự chung, đặc biệt thực hiện Pháp lệnh số 16 và Nghị định số 36. Ban Công an xã đã chủ

động phối hợp với các đoàn thể, cơ sở thôn tập trung tuyên truyền, vận động và tổ chức ký cam kết với 100% hộ gia đình, học sinh các nhà trường thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36. Lực lượng công an viên tăng cường tuần tra ban đêm, đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm. Ngoài ra, xã phối hợp chặt chẽ với ban trùm giáo xứ Hoàng Xá để tuyên truyền, vận động gần 2.000 giáo dân địa phương chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt không tàng trữ, sử dụng,

vận chuyển, buôn bán, đốt pháo và vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự chung tại địa bàn. Thiếu tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Là lực lượng nòng cốt, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự. Công an huyện mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; chủ động nắm chắc tình hình nhằm đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đặc biệt đơn vị trọng điểm về chính trị, quốc phòng, an ninh. Đến ngày 22 tháng Chạp, Công an huyện phối hợp với các địa phương đã hoàn thành ký cam kết thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 với hơn 71.000 hộ dân (đạt 99%), trong đó ký cam kết với 100% trong số 2.098 hộ trọng điểm (kinh doanh tạp hóa, có phương tiện vận tải, đã vi phạm về pháo, di làm ăn xa về) và 100% cán bộ, công nhân, học sinh của 43 doanh nghiệp, 101 trường học trên địa bàn. Từ ngày 20 tháng Chạp đến ngày mùng 6 tết Mậu Tuất, Công

an huyện huy động cán bộ, chiến sĩ trực 100% quân số. Đặc biệt, đơn vị thành lập tổ cơ động gồm 30 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng hỗ trợ các địa phương giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc đột xuất, phát sinh trong những ngày tết.

Đồng chí Đinh Vĩnh Thụy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP huyện Vũ Thư cho biết: Địa bàn huyện nằm giữa hai thành phố lớn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, trong dịp tết năm nay, Vũ Thư không chủ quan mà tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36 về quản lý, sử dụng pháo. Huyện ủy, UBND huyện sớm ban hành các văn bản chỉ đạo, kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập 30 tổ công tác tăng cường hỗ trợ tại cơ sở. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân

về thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 tiếp tục được tăng cường thông qua hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến thôn. Dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm nay, huyện chỉ đạo các địa phương quyết liệt giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, sơn kẻ vạch vôi, thường xuyên đón đốc, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi

phạm, nhất là tại các địa bàn "nóng" như Nguyễn Xá, Tân Phong, Vũ Hội... nhằm bảo đảm trật tự ATGT trước, trong và sau tết cổ truyền. Từ ngày 23 tháng Chạp đến ngày mùng 3 tết, huyện duy trì huy động khoảng 400 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang xuống địa bàn 30 xã, thị trấn phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, thôn tăng cường bảo đảm an ninh trật tự.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện và vào cuộc tích cực của các đơn vị, địa phương, Vũ Thư quyết tâm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không xảy ra vi phạm về pháo, giảm thiểu tử nạn tai nạn giao thông dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất, góp phần để nhân dân đón xuân an toàn, phấn khởi.

**QUYNH LƯU**



Tổ tự quản an toàn giao thông thôn Thái, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) hướng dẫn, giải tỏa vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực chợ Cầu.